

ม. ๔๔



บันทึกข้อความ

สง.มตปค.	645
เลขที่	10 ลข ๖๑
วันที่	15.๒๒
เวลา	น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.)

โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๕๖ (ภายใน ๓๐๗๕)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ๖๑๐๑๗

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.มตปค. ผชช. ผช.สร.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.ภพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้างเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรือโท

(ภักชชัย ชันธิรัญ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการคืนความสุขให้คนในชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”

เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๑๕ น.

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>เนื่องในโอกาสสมทวมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙</p> <p>๑. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ความว่า “สอนให้ลูกทั้งหลายเดินสายกลาง ทำทุกอย่างพอดีมีเหตุผลประกอบด้วย คุณธรรมนำทางตน ย่อมได้คนดีพอบ้านเมือง”</p> <p>๒. ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดงความจงรักภักดีแด่ “แม่ของแผ่นดิน” ด้วยการทำความดี ประกอบกิจกรรมทางวัฒนธรรม พิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียงกัน</p> <p>๓. ขอเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันสวมเสื้อ “สีฟ้า” ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ หรือตามอัยาศัยและระดับธงตราสัญลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หน้าบ้าน และสถานที่ราชการตลอดปี ๒๕๕๙</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>การแก้ไขปัญหามักตบชวา</p> <p>ให้เร่งดำเนินการกำจัดแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบันมักตบชวาขึ้นอยู่หนาแน่นและขยายพันธุ์รวดเร็วในช่วงฤดูฝน ต้องระวังให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบายน้ำในช่วงน้ำหลาก จะต้องไม่ปล่อยให้ป็นอุปสรรคต่อการสัญจรทางน้ำและการจับปลาของชาวบ้าน การเดินเรือ ต้องเร่งรัดกำจัดตั้งแต่ต้นทางคือตามบ้าน ในพื้นที่ส่วนบุคคล ห้วยหนองคลองบึง แหล่งน้ำตามชุมชนเพื่อไม่ให้แพร่มาสู่คลองต่อไป พื้นที่ใดที่มีมักตบชวาต้องไม่ปล่อยให้ขยายพันธุ์ได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำ พรบ. เกี่ยวกับเรื่องการกำจัดมักตบชวามาปฏิบัติ ใครที่ปล่อยให้มีการแพร่ขยายกระจายต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งหมด ขอให้นำกฎหมายมาทบทวน แล้วสร้างมาตรการต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจนอย่างยั่งยืน ใครจะรับผิดชอบตรงไหน อย่างไร รวมทั้งเรื่องงบประมาณและการใช้เครื่องมือ ให้มีการสร้างความร่วมมือกันในระดับประชารัฐหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ต้องมีการบูรณาการ และต้องแสวงหาความร่วมมือตามแนวทาง “ประชารัฐ”</p>	สน.ปท.

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>เพิ่มเติม คือกำจัดตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่บ้านและชุมชนก่อน ถึงแม้จะไม่ไหลลงมาสู่แหล่งน้ำ แต่ก็เข้ามารวมอยู่หน้าเขื่อน ต้องมาเก็บที่หน้าเขื่อน ถ้าเราสามารถเก็บได้ส่วนหนึ่งเอาไปทำปุ๋ยใช้กันเอง ใช้ประโยชน์ในชุมชน ทุกคนเอามาใช้ประโยชน์ มีวิธีการมากมาย จะได้แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ขณะนี้ได้เร่งให้มีการศึกษาการใช้สารเคมี หรือหาวิธีในการควบคุมการกำเนิดของผักตบชวา การขยายพันธุ์ ซึ่งจะต้องไม่มีผลต่อสัตว์น้ำ น้ำ ไม่ให้คุณภาพเสียหาย ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ต้องลดทุกอย่าง ลดทั้งจากผักตบชวาเอง และลดจากประชาชนด้วยความร่วมมือระหว่างกัน ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหาแนวทางในการกำจัดผักตบชวา โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแปรรูปการทำเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรือนำไปทำเป็นอาหารสัตว์ ด้วยการผสมสิ่งต่าง ๆ เข้าไป จะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อีกทางหนึ่ง</p>	
๓	<p>ความสำเร็จของการทำงานในระยะเวลา ๒ ปีที่ผ่านมา ของรัฐบาล</p> <p>ในระยะเวลาที่ผ่านมา ๒ ปี ได้ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ถึง “ความสำเร็จ” ในการทำงาน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชน ที่ได้มีความกระตือรือร้นช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อย แก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ เป็นเหตุเป็นตาให้รัฐบาล โดยได้รับข่าวสารจากประชาชน จากศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์ร้องทุกข์อื่นๆ สื่อออนไลน์ และจดหมายที่มีการส่งถึงนายกรัฐมนตรีโดยตรง ประกอบกับภาคเอกชนก็ได้ร่วมจับมือริเริ่มโครงการพัฒนาเรียกว่า สานพลังแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อช่วยเสริมโครงการของรัฐในด้านที่ตนถนัด</p> <p>ผลงานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึง “ความสำเร็จ” ในการทำงาน อาทิ</p> <p>๑. สหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศการจัดอันดับดัชนี e-Government ล่าสุดของประเทศไทย “เลื่อนขึ้น” ถึง ๒๕ อันดับจาก ๑๐๒ ในปี ๒๐๑๔ ขึ้นเป็นอันดับที่ ๗๗ ในปี ๒๐๑๖ ขึ้นมาหลายอันดับ จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ทั้งหมดที่ประเมิน ก็ถือได้ว่า UN ให้การยอมรับนโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนยกระดับกลไกภาครัฐในห้วง ๒ ปีที่ผ่านมา</p> <p>๒ มหาวิทยาลัย Waseda (วา-เซ-ตะ) ของญี่ปุ่นประกาศผลการจัดอันดับ e-Government เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ในปี ๒๐๑๖ นี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๒๑ จาก ๖๕ ประเทศ ขยับ “ดีขึ้น” ๒ อันดับ จากปี ๒๐๑๔ ได้อันดับที่ ๒๓ ขึ้น ๒ อันดับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย โดยรวมถึงภาพความก้าวหน้า สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินนโยบายภาครัฐของไทยดีขึ้นจากการจัดอันดับของ ๒ สถาบันหลักซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ</p> <p>๓ สถาบันและองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ได้ประเมินสถานการณ์คอร์รัปชันของไทย ในสายตานานาชาติ ว่า “ดีที่สุด” ในรอบ ๖ ปี มีภาพลักษณ์โปร่งใส “ดีที่สุด” ในรอบ ๑๐ ปี</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๔	<p>ความสำคัญของรัฐธรรมนูญ</p> <p>เราจำเป็นต้องจัดให้มีรัฐธรรมนูญสำหรับใช้เป็นกติกา ต้องมีกฎหมายลูก กฎหมายอื่น ๆ กฎกระทรวง ระเบียบสำนักนายก ที่ต้องสอดคล้องกันทั้งหมด ไม่ใช่รัฐธรรมนูญเป็นตัวกำหนดเองทั้งหมด กฎหมายทุกกฎหมายมาจากรัฐธรรมนูญ ทุกกฎหมายต้องอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ถ้าเคารพรัฐธรรมนูญก็ต้องให้ความสำคัญกับกฎหมายทุกฉบับด้วย รัฐธรรมนูญมีถึง ๒๗๙ มาตรา มีจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์หลายอย่าง การลงประชามติเป็นโอกาส ถ้า “ผ่าน” ก็จะมีการประกาศใช้ มีการจัดทำกฎหมายที่จำเป็นต่อการเลือกตั้ง แล้วจัดให้มีการเลือกตั้งภายในปี ๒๕๖๐ ตาม RoadMap</p>	ทุกสำนัก/กอง

งานประสานงานรัฐสภา/ทำเนียบรัฐบาล
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง